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เกษตรฯ ต ัง้คณะกรรมการรว่มแกป้ญัหา-พฒันายางพารา 7 คณะ พรอ้มตวัแทนชาวสวน
ยางเขา้รว่มเป็นคณะท างานขบัเคลือ่น กยท. ขอเวลาแกป้ญัหายางพาราทีส่ะสมเรือ้รงัมา
นาน วอนทกุฝ่ายหนัหนา้เขา้หากนั ชว่ยแกป้ญัหายางพาราท ัง้ระบบใหต้รงจดุ 
- ThaiPR.net   16 ต.ค. 2558 

 

กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
 
จากปัจจัยราคาน  ามันปรับตัวลดลง เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลถึงอุตสาหกรรมยานยนตซ์บ
เซา บ่งชี ถึงการใช้ยางท่ีชะลอตัวลง ด้วยเหตุนี  นโยบายของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริ
กัลยะ) เร่งให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาราคายางพารา โดย นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้วา่การการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) ชี แจงว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลัยะ ได้แต่งตั งคณะกรรมการ
ร่วมเพื่อพัฒนายางพารา โดยต้องการให้ทุกภาคส่วน ทั งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และ กยท. ช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ปญัหา
และพัฒนายางพาราไปพร้อมกัน โดยได้ตั งตัวแทนเกษตรกรให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการ ระดม ความคิดเห็น ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขและพัฒนายางพาราทั งระบบอย่างเจาะลึก  
ทั งนี  ได้มีการตั งคณะท างานย่อย 7 คณะ ร่วมสนับสนุนการปฏิบตัิงานภายใต้คณะกรรมการร่วมฯ ข้างต้น แบ่งเป็น 1. 
คณะท างานเพือ่การใช้ยางพาราในประเทศ เสนอแนวทางการแปรรูป การพัฒนา และการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการใช้ยางพารา
ภายในประเทศ มีผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน 2. คณะท างานพิจารณาราคายางพารา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ราคายางพาราอย่างยั่งยืน ประเมนิ และน าเสนอการแกไ้ขปัญหาราคายางทั งเฉพาะหน้า และระยะยาว มีผู้แทนส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน 3.คณะท างานด้านต้นทุน และแนวทางการลดต้นทุนยางพารา จะศกึษา วิเคราะหต์้นทุน
การผลิตยางพาราในระดับเกษตรกร เสนอแนวทางการลดต้นทุนการผลิตยาง และการลดความเสี่ยงภายใต้ระบบการผลิต
ยางพาราด้วยวิธีการ และแนวคดิแบบเศรษฐกิจพอเพียง มผีู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน 4.คณะท างาน
เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา มีหน้าท่ีจัดท าแผนการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกบั กยท. ติดตามการด าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมร่วม และน าเสนอเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ มีผู้ว่าการ กยท. เป็นประธาน5.คณะท างานศูนย์บม่เพาะ
วิสาหกิจยางพารา มีรองผู้ว่าการ กยท. เป็นประธาน คณะนี จะจัดท าแผนการด าเนินงานศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจยางพารา 
ด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผล 6.คณะท างานตดิตามโครงการพัฒนายางพาราทั งระบบ จะติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั งระบบ น าเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนายางพาราทั งระบบอย่างต่อเนื่อง 
เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงาน มีผูว้่าการ กยท. เป็นประธาน และสดุท้ายคือ 7.คณะท างาน
ติดตามการท าสวนยางภายใต้นโยบายการทวงคืนผืนป่า มผีู้อ านวยการสถาบันวิจยัยาง เป็นประธาน โดยคณะนี จะรวบรวม
ความเห็นการด าเนินงานตามนโยบายทวงคืนผืนป่า ในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกับการท าสวนยาง พร้อมข้อเสนอ ปัญหา และอุปสรรค
การด าเนินงาน เสนอแนวทางที่เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระบบการจดัการร่วม ซึ่งทั ง 7 คณะ ได้ประชุม
นัดแรกแล้วท่ี กยท. และจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งแก้ปญัหายางพาราทั งระบบให้ถูกจุด 
ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย  าว่า ทุกฝ่ายตระหนักถึงความเดือดร้อนเรื่องราคายางท่ีเกษตรกรก าลังเผชิญอยู่แต่การแก้ไขปญัหา
ยางพาราทั งระบบท่ีสะสมเรื อรังมานาน จ าเป็นต้องใช้เวลาตามขั นตอนและระเบียบต่างๆ ทุกฝ่ายควรหันหน้าเข้าหากัน เพื่อ
ร่วมวิเคราะห์และหาวิธีแก้ปญัหาให้ตรงจุด ซึ่งเช่ือว่าปัญหาราคายางน่าจะได้รับการคลี่คลายในอีกไม่นานนี  



 

 

 

กยท.ตั้งคกก.7 คณะ รว่มแก้ปัญหา-พัฒนายางพาราทั้งระบบให้ตรงจุด  
 
ข่าวเศรษฐกิจ ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ท่ี 16 ตุลาคม 2558 16:32:11 น.. }นายวีระ
ศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชี แจงว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ได้แตง่ตั งคณะกรรมการร่วมเพื่อพัฒนายางพารา 7 คณะ เพื่อให้ทุกภาคส่วน 
ทั งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และ กยท. ช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนายางพาราไป
พร้อมกัน โดยได้ตั งตัวแทนเกษตรกรให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการ ระดมความคิดเห็น ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขและพัฒนายางพาราทั งระบบอย่างเจาะลึก 
ทั งนี  ได้มีการตั งคณะท างานย่อย แบ่งเป็น 1. คณะท างานเพื่อการใช้ยางพาราในประเทศ เสนอ
แนวทางการแปรรูป การพัฒนา และการขับเคล่ือนเพื่อให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศ มี
ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน 
2. คณะท างานพิจารณาราคายางพารา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราอย่างยั่งยืน 
ประเมิน และน าเสนอการแก้ไขปัญหาราคายางทั งเฉพาะหน้า และระยะยาว มีผู้แทนส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน 
3. คณะท างานด้านต้นทุน และแนวทางการลดต้นทุนยางพารา จะศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
ยางพาราในระดับเกษตรกร เสนอแนวทางการลดต้นทุนการผลิตยาง และการลดความเสี่ยงภายใต้
ระบบการผลิตยางพาราด้วยวิธีการ และแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้แทนส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธาน 
4. คณะท างานเพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา มีหน้าที่จัดท าแผนการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมร่วมกับ กยท. ติดตามการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมร่วม และน าเสนอเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ มีผู้ว่าการ กยท. เป็นประธาน 
5. คณะท างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจยางพารา มีรองผู้ว่าการ กยท. เป็นประธาน คณะนี จะจัดท า
แผนการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจยางพารา ด าเนินการตามแผนและติดตามประเมินผล 
6. คณะท างานติดตามโครงการพัฒนายางพาราทั งระบบ จะติดตามผลการด าเนินงานตามแนว
ทางการพัฒนายางพาราทั งระบบ น าเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนายางพาราทั งระบบอย่างต่อเนื่อง 
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคการด าเนินงาน มีผู้ว่าการ กยท. เป็นประธาน 
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และสุดท้ายคือ 7.คณะท างานติดตามการท าสวนยางภายใต้นโยบายการทวงคืนผืนป่า มี
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยยาง เป็นประธาน โดยคณะนี จะรวบรวมความเห็นการด าเนินงานตาม
นโยบายทวงคืนผืนป่า ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการท าสวนยาง พร้อมข้อเสนอ ปัญหา และอุปสรรค
การด าเนินงาน เสนอแนวทางท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระบบการจัดการ
ร่วม ซึ่งทั ง 7 คณะ ได้ประชุมนัดแรกแล้วท่ี กยท. และจะมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่ง
แก้ปัญหายางพาราทั งระบบให้ถูกจุด 
"ทุกฝ่ายตระหนักถึงความเดือดร้อนเรื่องราคายางท่ีเกษตรกรก าลังเผชิญอยู่แต่การแก้ไขปัญหา
ยางพาราทั งระบบท่ีสะสมเรื อรังมานาน จ าเป็นต้องใช้เวลาตามขั นตอนและระเบียบต่างๆ ทุกฝ่าย
ควรหันหน้าเข้าหากัน เพื่อร่วมวิเคราะห์และหาวิธีแก้ปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งเชื่อว่าปัญหาราคายาง
น่าจะได้รับการคลี่คลายในอีกไม่นาน"ผู้ว่าการ กยท. กล่าวย  า 
 
 
อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/กษมาพร โทร.02-2535000 อีเมล์: 
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กยท. ร่วมหารือบริษัท DCS GLOBAL Pte.,LTD จากประเทศ
สิงคโปร์ สนใจร่วมทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย สร้างแบ
รนด์ไทยสู่ตลาดโลก 
- ThaiPR.net   16 ต.ค. 2558  กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--กยท. 
 
เมื่อเร็วๆ นี  การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ บริษัท DCS 
GLOBAL Pte Ltd. และบริษัทเงินทุน UOB จากประเทศสิงคโปร์ 
ประชุมหารือแผนธุรกิจการร่วมลงทุนและพัฒนายางพาราร่วมกัน โดย 
บริษัท DCS GROBAL Pte Ltd. มีแผนจะเสนอซื อยางอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
บริษัท DCS GLOBAL Pte Ltd. ต้องการร่วมลงทุนธุรกิจต่างๆ และสร้าง
แบรนด์ที่เป็นของไทยเองออกไปสู่ตลาดโลก โดยมีแผนเรื่องการวิจัยและ
พัฒนา พร้อมทั งผลักดันให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมยาง พร้อมกันนี 
บริษัทฯ มีความสนใจจะเข้ามาเปิดโรงงานผลิตภัณฑ์แปรรูปยางอย่างครบ
วงจร ทั งต้นน  า กลางน  า และปลายน  า โดยทั งหมดนี จะผ่าน
กระบวนการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางพารา 
รวมถึงการหาแหล่งเงินทุนจากที่ต่างๆ ทั งในประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปร์ และผู้สนใจจากทั่วโลก 
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